

Số: 64/KH - CĐCT

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2017

## KẾ HOẠCH

### **Phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Công Thương lần thứ III và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam**

Năm 2017, là năm tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, năm cả hệ thống Công đoàn nỗ lực “Vì lợi ích đoàn viên”; cũng là năm đất nước ta đang hội nhập quốc tế và đổi mới mạnh mẽ, triển khai xây dựng “Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân”. Để tạo khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu Xuân Đinh Dậu 2017 thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam Việt Nam phát động phong trào thi đua trong cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn trong ngành Công Thương với những nội dung sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.**

- Động viên sức mạnh to lớn của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành cùng với chuyên môn và chính quyền các cấp dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng khắc phục mọi khó khăn ra sức thi đua “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tạo đột phá cho bước phát triển trong giai đoạn mới làm tiền đề để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, gắn phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ với việc chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chú trọng phong trào thi đua ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng thành tích, quan tâm đối tượng công nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác. Kịp thời phát hiện những tấm gương tiêu biểu, những điển hình xuất sắc để học tập và nhân rộng trong phạm vi ngành, địa phương và toàn quốc.

## II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, để công tác thi đua thực sự là động lực góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Vận động CNVCLĐ “Thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, liêm chính”; Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, xây dựng văn minh công sở, văn hoá doanh nghiệp, văn hoá giao thông, thực hiện tốt cuộc vận động “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội”.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động công nhân, viên chức, lao động, các nhà khoa học, các nhà quản lý thi đua liên kết trong nghiên cứu, sáng tạo nhằm tạo ra cây trồng vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.

4. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 04 Chương trình hành động và các chỉ tiêu do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra; và 05 chương trình trọng tâm của Công đoàn Công Thương Việt Nam đề ra (2013 – 2018), Công đoàn các ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp phát động các đợt thi đua đột xuất, trước tiên là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong tâm, những công việc khó, hướng tới chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam. Hưởng ứng phong trào thi đua “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*”, Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của đoàn viên, công nhân, lao động.

5. Năm 2017, “*Năm vì lợi ích của đoàn viên*” các cấp Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên; Tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến đoàn viên và người lao động ở ngành, địa phương đảm bảo để đoàn viên công đoàn thuộc ngành, địa phương có lợi ích cao hơn so với đối tượng khác; Chủ động ký kết các thỏa thuận với các đối tác nhằm mang

lại cho đoàn viên công đoàn nhiều sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi; tổ chức triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận do Tổng Liên đoàn đã ký kết với các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phong trào thi đua năm 2017 chia thành 2 đợt sau:

**Đợt 1:** Từ đầu năm đến 31/8/2017: Thi đua lập thành tích chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017); kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2017); Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 69 năm ngày Truyền thống Thi đua Yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2017); Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2017).

**Đợt 2:** Từ 01/9/2017 đến 31/12/2017: Tổ chức các hoạt động với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2017), nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017.

Sau mỗi đợt thi đua, các cấp Công đoàn trong ngành cần tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

2. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương và cơ sở, các cấp Công đoàn cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện, mỗi đơn vị xây dựng và lựa chọn ít nhất hai nội dung phong trào thi đua có ý nghĩa đặc thù, đặc trưng xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm hoặc các công trình trọng điểm; xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua cụ thể ở cấp mình để đăng ký với Công đoàn cấp trên và Tổng Liên đoàn, lấy đó làm động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị năm 2017 và các năm tiếp theo. Đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể, đôn đốc kiểm tra thực hiện phong trào. Lựa chọn các hình thức, biện pháp thích hợp với từng ngành nghề, loại hình đơn vị, doanh nghiệp...với các mục tiêu cụ thể, thiết thực. Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Xem xét khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do Công đoàn phát động.

3. Công đoàn Công Thương Việt Nam xem xét và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gắn biển một số công trình, sản phẩm tiêu biểu theo đăng ký của các Công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc. Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở thì Công đoàn cấp dưới đăng ký để công đoàn cấp trên xem xét gắn biển công trình chào mừng Đại hội ở cấp mình.

4. Các phương tiện thông tin, truyền thông của tổ chức Công đoàn trong ngành đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về những kết quả của các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn; giới thiệu về gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, chú trọng đến các điển hình tiên tiến đang trực tiếp lao động sản xuất, công tác. Các cấp công đoàn cần chú trọng công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền làm cho đoàn viên, CNLĐ và nhân dân thấy được các hoạt động hiệu quả, thiết thực của tổ chức công đoàn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp Công đoàn thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả các phong trào thi đua về Công đoàn Công Thương Việt Nam (qua Ban Chính sách pháp luật) để kịp thời tuyên truyền, biểu dương, làm cơ sở cho công tác khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2017./.

**Nơi nhận:**

- BCS đảng BCT, TLD (để báo cáo);
- Các đ/c Ủy viên BCH CĐCTVN;
- Công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc, phối hợp;
- Công đoàn Công Thương các tỉnh, thành phố;
- Các ban, VPPN CĐCTVN;
- Lưu: CSPL, VP *ik*

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Lý Quốc Hùng**